



คำสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ที่ ๐๗๐ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA)

ตำแหน่ง ครู ระดับสถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่ ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และคงวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.๐๒๐๖.๓/ว๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ว๙/๒๕๖๔) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งกำหนดให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุก ปีงบประมาณและใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะรวมถึงการคงวิทยฐานะของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู โดยให้มีการบันทึกผลประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) ในทุกรอบปี การประเมิน และในกรณีข้าราชการครู ต้องการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค. ศ. ที่ ศธ.๐๒๐๖.๓/ว๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ว๙/๒๕๖๔) ให้ยื่นคำขอและส่งหลักฐานในการขอมีหรือ เลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ผ่านระบบ DPA สำหรับให้คณะกรรมการในระบบ DPA ประเมินผลงาน ดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินการบันทึกผลประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) ในทุกรอบปีการประเมินการปฏิบัติงานตาม ข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) และหลักฐานในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลผลงานของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนนำเข้าสู่ระบบ DPA อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งให้ **นางสาวศศิธรिता ดอนโอภาช** ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ เป็นผู้ดูแลการดำเนินการบันทึกผลประเมินการปฏิบัติงานตาม ข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)ในทุกรอบปีการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานและหลักฐานในการขอมีหรือเลื่อนวิทย ฐานะในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นางนุชนาฏ เจริญสุข )

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ